

## ข่าวเผยแพร่

### พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทริสเรตติ้ง และ Standard & Poor's และ งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2555 ของทริสเรตติ้ง เรื่อง AEC และผลกระทบต่อธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (ทริสเรตติ้ง) ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทริสเรตติ้ง และ Standard & Poor's โดยผู้แทนที่ลงนามฝ่ายทริสเรตติ้งประกอบด้วย ศ. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการทริสเรตติ้ง และ ดร.สันติ กีระนันท์ กรรมการผู้จัดการทริสเรตติ้ง ส่วน ผู้แทนลงนามในฝ่าย Standard & Poor's ประกอบด้วย Mr. Yu-Tsung Chang, Executive Managing Director และ Head of Standard & Poor's Asia-Pacific และ Mr. Surinder D Kathpalia, Managing Director และ ASEAN Head of Standard & Poor's

การลงนามในความตกลงดังกล่าวระหว่างทริสเรตติ้งและ Standard & Poor's นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับมาร่วมมือกันทางธุรกิจของสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งสองอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายหลังจากที่ Standard and Poor's ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัททริสคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทริสเรตติ้ง เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการหวนกลับมาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งสองนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา เนื่องจาก Standard & Poor's ได้เคยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในช่วง 3 ปีแรก (ระหว่างปี 2536 และ 2539) ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (ทริส\_ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดั่งขึ้นในปี 2536 ก่อนที่จะมีการแยกธุรกิจการจัดอันดับเครดิตออกเป็นทริสเรตติ้งตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา)

ความตกลงทางธุรกิจระหว่างสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งสองครอบคลุมทั้งด้านความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านเทคนิคการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจการจัดอันดับเครดิตเข้าสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และยังเป็นการสอดคล้องกับการเตรียมตัวของตลาดทุนไทย เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดตลาดทุนในอาเซียนภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ภายหลังจากพิธีลงนาม ทริสเรตติ้งได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 เพื่อเป็นการฉลองวาระการย่างเข้าสู่ธุรกิจจัดอันดับเครดิตปีที่ 19 ภายใต้อำเภอ "AEC และผลกระทบต่อธุรกิจไทย" โดย ศ. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง AEC กับการพัฒนาตลาดทุนไทย ในขณะที่ Mr. Kim Eng Tan, Senior Director, Standard & Poor's Sovereign Ratings (Asia Pacific) ได้บรรยายสรุปเรื่อง S&P's Outlook for Thailand's Sovereign Rating

งานสัมมนาจบด้วยการเสวนาหัวข้อ "AEC และผลกระทบต่อธุรกิจไทย" ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร. ธีรชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย คุณกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร. สันติ กีระนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ซึ่งผู้ร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นต่อการเกิดขึ้นของ AEC ในปี 2558 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงิน รวมถึงการเตรียมตัวของผู้ประกอบการก่อนปี 2558 และการปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆ

ทั้งนี้ ดร. สันติ กิระนันท์ กล่าว่าปัจจุบันทริสเรตติ้งมีจำนวนลูกค้า 115 ราย ครอบคลุมเกือบทุกประเภทธุรกิจทั้ง ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ และการเงิน โดยผู้ประกอบการที่จัดอันดับเครดิตกับทริสเรตติ้งส่วนใหญ่อาจยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของ AEC ในปี 2558 ในทันที เนื่องจากผู้ประกอบการที่จัดอันดับเครดิตส่วนมากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความสามารถในการแข่งขันสูง และหลายบริษัทได้ขยายฐานการผลิตและการตลาดไปต่างประเทศทั้งในและนอก ASEAN อยู่แล้ว

ดร.สันติ ยังกล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการที่จัดอันดับเครดิตกับทริสเรตติ้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน่าจะสามารถปรับเปลี่ยนให้การเกิดขึ้นของ AEC เป็นการเพิ่มขึ้นของโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดออกไปยังประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรียิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่นัก และมีฐานะทางการเงินที่ยังไม่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีข้อจำกัดด้านเงินทุนและการแข่งขัน อาจต้องเผชิญกับการท้าทายทั้งด้านการเข้ามาแข่งขันของนักลงทุนจากภูมิภาคอาเซียน และจากการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรไปยังผู้ประกอบการที่มีความได้เปรียบกว่า

สำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของทริสเรตติ้งในช่วงที่ผ่านมา พบว่าหลายแห่งได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วล่วงหน้า AEC ไปแล้ว นอกจากนี้ในบางธุรกิจ เช่น กลุ่มของสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และโรงพยาบาล พบว่าหลายแห่งมีกลยุทธ์เดียวกันได้แก่ การควบรวมของธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ หรือกลุ่มธุรกิจคาบปลีกที่เริ่มขยายฐานของลูกค้าและสินค้าให้มีความกว้างขวางขึ้น

ในมุมมองของสถาบันจัดอันดับเครดิตนั้น จะให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจในการแข่งขันทางการตลาด และผลกระทบต่อภาระหนี้ และสภาพคล่องทางการเงิน เราเห็นว่าการควบรวมกันของธุรกิจที่สนับสนุนกันจะช่วยเพิ่มขนาดของธุรกิจ และกระจายความเสี่ยงทางการตลาดและการลงทุน ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตก็ขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างภาระหนี้ที่อาจเพิ่มขึ้นและสภาพคล่องที่อาจลดลงในระยะสั้น เปรียบเทียบกับธุรกิจที่น่าจะแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว

---

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ [www.trisrating.com](http://www.trisrating.com)  
ติดต่อ [kornkamol@tris.co.th](mailto:kornkamol@tris.co.th) โทร. 02-231-3011 ต่อ 218 / 081-833-4242  
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้อ้างอิง ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าแถมของข้อมูลเชิงลึก หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: [http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating\\_criteria.html](http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html)